
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1/2566  

วันจันทร์  ที่  8  เดือน พฤษภาคม  2566   เวลา 09.30 น. 
ณ  ห้องประชุมโชติพิบูลย์   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

ผู้เข้าประชุม 
ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา หมายเหต ุ

1 นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ประสิทธิ์  อึงสะกาว 08.50 น.  
2 นายค าดี   บุญพา รองประธานสภาฯ ค าดี   บุญพา 09.00 น.  
3 นายธนวัฒน์  บุญพา ส.อบต.หมู่ที่  1 ธนวัฒน์  บุญพา 09.00 น.  
4 นางสาวธัญญรัตน์  โพธิตาทอง ส.อบต.หมู่ที่  2 ธัญญรัตน์  โพธิตาทอง 09.00 น.  
5 นายสุรชัย  ศรีหวัง ส.อบต.หมู่ที่  3 สุรชัย  ศรีหวัง 09.00 น.  
6 นายบุญปัน  ประทัยบุตร ส.อบต.หมู่ที่  4 บุญปัน  ประทัยบุตร 08.00 น.  
7 นายค าบ่อ  บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่  5 ค าบ่อ  บัวผัน 09.10 น.  
8 นางสาวอนงค์  โมคา ส.อบต.หมู่ที่  6 อนงค์  โมคา 09.00 น.  
9 นายชัยพร  บุญพา ส.อบต.หมู่ที่  8 ชัยพร  บุญพา 09.10 น.  
10 นายพรพิบูลย์   บุญภา ส.อบต.หมู่ที่  10 พรพิบูลย์   บุญภา 08.30 น.  
11 นางบุญน า  ยมหาด ส.อบต.หมู่ที่  11 บุญน า  ยมหาด 08.00 น.  

12 นายพูลศักดิ์  ศรีวิชา ส.อบต.หมู่ที่  12 พูลศักดิ์  ศรีวิชา 09.00 น.  
13 นายธนพล  ซ่วมเชียง ส.อบต.หมู่ที่  13 ธนพล  ซ่วมเชียง 09.20 น.  
14 นายพี   อินจันทร์ ส.อบต.หมู่ที่  14 พี   อินจันทร์ 09.00 น.  
15 นายสวาท  เชี่ยวชาญ ส.อบต.หมู่ที่  15 สวาท  เชี่ยวชาญ 09.00 น.  
16 นายวัลลภ  จ าปาศักด์ิ  เลขานุการสภาฯ วัลลภ  จ าปาศักด์ิ 09.00 น.  

 

ผู้เข้าร่วมการประชุม  

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา หมาย
เหตุ 

1 นายสุขดี  หมีแหม่ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 สุขดี  หมีแหม่ว 09.11 น.  
2 นายแพทย ์ ในโนน สารวัตรก านัน แพทย ์ ในโนน 08.30 น.  
3 นายเทพ  บุญอภัย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 เทพ  บุญอภัย 09.00 น.  
4 นายวิไล  ไชยค าจันทร์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 วิไล  ไชยค าจันทร์ 09.20 น.  
5 นายบุญช ู ไชยแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บุญช ู ไชยแก้ว 09.30 น.  
6 นายสุธิษา  กองสะดี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 สุธิษา  กองสะด ี 09.30 น.  
7 นางผกามาส  แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ ผกามาส  แสงจันทร์ 09.00 น.  
8 นายอัศวิน  บ่อค าเกิด นิติกร อัศวิน  บ่อค าเกิด 09.30น.  
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ เวลามา หมาย
เหตุ 

9 นางสาววิริยา  เพ็ชรโต เจ้าพนักงานสาธารณสุข วิริยา  เพ็ชรโต 09.30น.  

10 นายชัยสิทธิ์  อ าเคน ผอ.กองช่าง ชัยสิทธิ์  อ าเคน 09.30 น.  
11 นายสุริยา  ราชมนตรี ผอ.กองการศึกษา สุริยา  ราชมนตรี 09.30 น.  

12 นางสาวสุพัตรา  มั่งมูล นักวิชาการเงินและบัญชี สุพัตรา  มั่งมูล 09.30 น.  
13 นายจักรกฤษ  ทวีโชติ หัวหน้าส านักปลัด จักรกฤษ  ทวีโชติ 09.00 น.  

14 นายสมบุญ  บุญขาว รองปลัด อบต.บ้านแดง สมบุญ  บุญขาว 09.30 น.  

15 นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร ์ นายก อบต.บ้านแดง ปิยวรรณ มีชัยมาตร์ 09.00 น.  
16 นายธีรพงษ์ บุญพา รองนายก อบต.บ้านแดง ธีรพงษ์ บุญพา 09.00 น.  

17 นางสาวพิกุล  บุญภา เลขานุการนายก อบต. พิกุล  บุญภา 09.00 น.  

18 นายอชิรวิทย์  พิมพา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ    
 

หัวข้อการประชุม 
เริ่มการประชุมเวลา  09.30  น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุมเม่ือครบแล้วได้เรียนเชิญ  
นายประสิทธิ์   อึงสะกาว  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกล่าว
เปิดการประชุม  เพื่อด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป  
ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมและได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ ได้ชี้แจงข้อราชการกับสมาชิกสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 
นายสุธิสา  กองสะดี   ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี ่ 7 การตั้งงบประมาณส าหรับงานประเพณี ต้องการให้จัดประชุมเพ่ือรับฟัง
ปัญหา 
      ของชาวบ้าน ปัญหาเรื่องน้ าไฟห้วยหนองคลองบึง บางจุดบางหมู่บ้านไม่เพียงพอ พวกเรา 
    ต้องช่วยกัน ให้ช่วยพิจารณา ชาวบ้านฝากเรื่องงบพัฒนา หมู่บ้านละ 500,000 บาท โดย 
     ชาวบ้านเข้าใจว่าจะได้งบประมาณไปบริหารจัดการเอง 
นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร์ นายก อบต.บ้านแดง โครการพัฒนาลงหมู่บ้าน มากกว่าหมู่บ้านละ 500,000 บาท และ 
    ภายในตุลาคมบางหมู่บ้านจะได้งบพัฒนาเกือบ 2,000,000 บาท ฝากผู้ใหญ่บ้านช่วย  
      ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้เข้าใจ  ในส่วนของเวทีรับฟังความคิดเห็นจะด าเนินการภายใน 
     ปีนี้  
นายเทพ  บุญอภัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ขอขอบคุณทีมบริหาร ที่จัดสรรงบประมาณแก้ปัญหาภัยแล้ง โครงการ 
     ขุดแม่น้ าล าคลองต่างๆ ขอบคุณแทนชาวบ้าน เป็นโครงการที่มากๆ และท่ีประปาอ าเภอ 
      บ้านดุงได้แจ้งอบต.บ้านแดงหรือไม่ที่ท าการขุดเจาะถนนเพ่ือลงท่อน้ าประปา การวางท่อ 
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     ควรวางห่างจากขอบถนนเท่าไหร่ บางจุดเจาะชิดขอบถนนเกินไป และได้แจ้งให้ช่างแก้ไข 
      ใหม่ และถนนบางเส้นที่ช่างประปาเทยางมะตอยทับจุดที่เจาะ ความหนาไม่ผ่านมาตรฐาน    
     บางจุดได้ 5 เซนติเมตร  ฝากกองช่างให้ลงไปดูด้วย 
นางสาวปิยวรรณ  มีชัยมาตร์  นายกอบต.บ้านแดง ทางประปาอ าเภอบ้านดุงมาขุดเจาะถนน แต่ชาวบ้านไปร้องเรียน 
      กับนายกฯ และได้ชี้แจงว่าเป็นของประปาอ าเภอบ้านดุง ฝากกองช่างให้ประสานประปา 
     อ าเภอบ้านดุงให้เข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดในชุมชนด้วย 
นายสุรชัย ศรีหวัง ส.อบต. หมู่ที่ 3 ขออนุญาตลาไปงานพระราชทานเพลิงศพพระครูชัยวัฒนาภิรักษ์ 
     (หลวงปู่หนู) ณ วัดบ้านไชยวาน 
นายพูลศักดิ์ ศรีวิชา ส.อบต. หมู่ที่ 12 ขออนุญาตลาไปงานพระราชทานเพลิงศพพระครูชัยวัฒนาภิรักษ์ 
     (หลวงปู่หนู) ณ วัดบ้านไชยวาน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  1     เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ให้สมาชิกสภาฯ ตรวจรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566
เมื่อวันที่ 9  กุมภาพันธ์  2566  ได้จัดส่งให้ท่านสมาชิกสภาฯ พิจารณา มีข้อแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือไม่ 

 -ไม่มี- 
มติที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม 

     
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอพิจารณา 

3.1 การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 
               หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน              

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอให้นายก อบต.บ้านแดง แถลงญัตติขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ 2566  หมวดค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 

นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร์  นายก อบต.บ้านแดง  ขอเสนอญัตติให้สภาฯพิจารณาขออนุมัติการโอนงบประมาณ     

 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 หมวดครุภัณฑ์ โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ หลักการ   

 ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 หมวดครุภัณฑ์ และหมวด 

 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  3  โครงการ  เป็นงบประมาณ ทั้งสิ้น 177,900 บาท  

 รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้  เหตุผล  เนื่องจากมีงบประมาณบางรายการที่ตั้ง  

                                 งบประมาณไว้ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ เพื่อแก้ไข  ปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การ   
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  บริหารส่วนต าบลบ้านแดง  เพ่ือไม่ให้เกิดอุปสรรคและเกิดความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหา  

  ในพ้ืนที่จึงมีการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีประมาณ พ.ศ.2566  หมวดที่ดินและ   

  สิ่งก่อสร้าง เพ่ือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 

     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543 หมวด 4  

  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน 

  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป 

  ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายจักรกฤษ  ทวีโชติ หัวหน้าส านักปลัด  โอนลด แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน หมวด 

ครุภัณฑ์ส านักงาน ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการ 1) จัดซื้อเครื่องชุมสายโทรศัพท์ 
งบประมาณ 100,000 บาท  โอนเพิ่ม  แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบ
ด าเนินงาน ประเภทรายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณ 100,000 บาท 
งบประมาณตั้งไว้ไม่เพียงพอ  โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน  งานไฟฟ้าและประปา งบเงิน
อุดหนุน เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ   อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอหนองหาน เพ่ือขยาย
เขตไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าแรงต่ า แรงสูง ไฟฟ้าแสงสว่างในเขต อบต.บ้านแดง งบประมาณ 
40,000 บาท โอนเพิ่ม แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน ประเภท
รายจ่าย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ  งบประมาณ 40,000 บาท  งบประมาณตั้งไว้ไม่
เพียงพอ   โอนลด   แผนงานการเกษตร   งานส่งเสริมการเกษตร  งบบุคลากร  ประเภท
รายจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  งบประมาณ 37,900 บาท  โอนเพิ่ม แผนงาน 
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบลงทุน  ประเภทรายจ่าย ครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการ
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  งบประมาณ 37,900 บาท  ตั้งเป็นรายการใหม่ 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว   ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแนะน าสิ่งใดเพ่ิมเติมหรือไม่(ไม่มี) 
   หากไม่มีจะขอมติว่าเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566    
                                หมวดครุภัณฑ์ 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566   หมวดครุภัณฑ ์  
                               จ านวน  11  คน งดออกเสียง  จ านวน 2 คน  ลา 2 คน  จากสมาชิกสภาทั้งหมด 15 คน   

3.2 การพิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 
               หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอให้นายก อบต.บ้านแดง แถลงญัตติขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่าย 

      ประจ าปีงบประมาณ 2566   หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร์  นายก อบต.บ้านแดง  ขอเสนอญัตติให้สภาฯ พิจารณาขออนุมัติการโอนงบประมาณ     

  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยมีหลักการและเหตุผล   
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  ดังนี้ หลักการ ขออนุมัติการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566 หมวด   

  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน 1 เป็นงบประมาณ ทั้งสิ้น  68,000 บาท  รายละเอียดตามที่ 

  แนบมาพร้อมนี้  เหตุผล  เนื่องจากมีงบประมาณบางรายการที่ตั้งงบประมาณไว้ไม่ได้ตั้ง 

  งบประมาณไว้ เพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง   

  เพ่ือไม่ให้เกิดอุปสรรคและเกิดความคล่องตัวในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จึงมีการโอน 

  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีประมาณ พ.ศ.2566  หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือเป็นไป 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

  งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ 

  สิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

นายจักรกฤษ  ทวีโชติ หัวหน้าส านักปลัด  โอนลด แผนงาน การเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร  งบบุคลากร 

 หมวด ค่าตอบแทน  ประเภทค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  งบประมาณ 68,000 บาท 
 โอนเพิ่ม  แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง  งบลงทุน ประเภทรายจ่าย   
 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) งบประมาณ 68,000 บาท ตั้งเป็นรายการใหม่ 

นายประสิทธิ์  อึงสะกาว   ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแนะน าสิ่งใดเพ่ิมเติมหรือไม่(ไม่มี) 
   หากไม่มีจะขอมติว่าเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566    
                                หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2566    
                                หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน  11  คน งดออกเสียง  จ านวน 2 คน  ลา 2 คน 
       จากสมาชิกสภาทั้งหมด 15 คน 
      3.3 การพิจารณายกเลิกการด าเนินการก่อสร้างอาคารตลาด อบต.บ้านแดง 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอให้นายก อบต.บ้านแดง แถลงญัตติการยกเลิกการด าเนินโครงการ 
      ก่อสร้างอาคารตลาด อบต.บ้านแดง  
นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร์  นายก อบต.บ้านแดง หลักการ  ขออนุมัตยิกเลิกการด าเนินโครงการก่อสร้างอาคาร 
     ตลาด อบต.บ้านแดง จ านวน  1  โครงการ เป็นงบประมาณ ทั้งสิ้น 300,000 บาท  
     รายละเอียดตามท่ีแนบมาพร้อมนี้ เหตุผล ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง ได้ 
     อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1/2565  ในการ 
     ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2565  
     และประชุมเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 โครงการก่อสร้างอาคารตลาด อบต.บ้านแดง  
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     งบประมาณ 300,000 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง มีรายจ่ายที่เพ่ิมขึ้นของเงิน 
     อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน และค่าอาหารเสริม(นม) ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท  
    0816.2/ว9433 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 เรื่อง มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอปรับค่าอาหาร  
       กลางวันของนักเรียน และ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 9628 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2565  
    เรื่อง การปรับเพ่ิมราคากลางในการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นม โครงการอาหารเสริม (นม)  
     โรงเรียน ซึ่งองค์การบริหารส่วนสต าบลบ้านแดงไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้  มีความ 
     จ าเป็นต้องขอยกเลิกการด าเนินโครงการก่อสร้างอาคารตลาด อบต.บ้านแดง เพ่ือตกเป็น 
     เงินสะสมและเป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  เพ่ือแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง   ไม่ให้เกิดอุปสรรค และเกิดความคล่องตัวในการแก้ไข 
     ปัญหาในพื้นที่ ขอเสนอญัตติยกเลิกการด าเนินโครงการก่อสร้างอาคารตลาด อบต.บ้านแดง 
     ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง เพื่อพิจารณาต่อไป  
นายจักรกฤษ ทวีโชติ หัวหน้าส านักปลัด  การยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารตลาด อบต.บ้านแดง  งบประมาณ  
    300,000 บาท ตามบัญชีรายละเอียดการจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
    2565 ครั้งที่ 1/2565 และสภาฯพิจารณาอนุมัติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565  ในการ 
    ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2565 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว   ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรือแนะน าสิ่งใดเพ่ิมเติมหรือไม่(ไม่มี) 
   หากไม่มีจะขอมติว่าเห็นชอบยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารตลาด อบต.บ้านแดง  
ที่ประชุม  มีมติเห็นชอบยกเลิกโครงการก่อสร้างอาคารตลาด อบต.บ้านแดง  จ านวน  11  คน  
     งดออกเสียง  จ านวน 2 คน  ลา 2 คน   จากสมาชิกสภาทั้งหมด 15 คน 
      3.4 พิจารณาเห็นขอบ ร่าง ข้อบัญญัติต าบลบ้านแดง เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง  
                              พ.ศ. 2566  
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอให้นายก อบต.บ้านแดง แถลงญัตติพิจารณาเห็นขอบ ร่าง ข้อบัญญัติต าบล 
                                บ้านแดง เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2566  
นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร์  นายก อบต.บ้านแดง หลักการ  ขออนุมัติพิจารณาเห็นขอบ ร่าง ข้อบัญญัติต าบลบ้านแดง  
                                เรือ่ง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2566  หลักการ ขออนุมัติร่าง ข้อบัญญัติต าบล 
      บ้านแดง เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2566  โดยความสอดคล้องและเหมาะสม 
         กับเหตุการณ์ปัจจุบัน รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติที่แนบมาพร้อมนี้  เหตุผล เพ่ือป้องกัน 
        และควบคุมมลพิษทางอากาศซึ่งเกิดจากการเผา อันได้แก่กลุ่มควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
      จนเป็นอันตรายแก่ประชาชนโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ ประกอบกับในช่วงหน้าร้อนจะมี 
      สภาพอากาศแห้งแล้งมีความชื้นต่ ามักเกิดไฟป่าขึ้นในบริเวณป่า อีกทั้งมีการเผาวัสดุเหลือใช้ 
      ตามครัวเรือนตลอดจนในกระบวนการทางการเกษตร เพ่ือให้มีการควบคุมควันไฟและฝุ่น 
     ละอองจากการเผาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
       จึงมีความจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2566 
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นายประสิทธิ์  อึงสะกาว  ประธานสภา อบต.บ้านแดง  เชิญเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุม 
นายวัลลภ  จ าปาศักด์ิ เลขานุการสภาฯ ส าหรับร่างข้อบัญญัติต าบลที่ได้น ามาให้ที่ประชุมพิจารณาในวันนี้ ทาง

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดงได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกฎหมายที่จะพิจารณาเพ่ือ
ประกาศใช้ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง โดยในแต่ละร่างข้อบัญญัติ
ต าบล จะต้องมีท้ังหมด 3 วาระ คือ  

  วาระที่ 1 รับหลักการโดยให้สมาชิกสภาฯ ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติต าบลจนเป็นที่พอใจ  

  วาระที่ 2 การแปรญัตติซึ่งกฎหมายได้ก าหนดให้ตั้งกรรมการเต็มสภา โดยมี
ประธานสภาฯ เป็นประธานกรรมการ สมาชิกสภาฯ ทั้งหมดเป็นกรรมการ พิจารณาการ
แปรญัตติเป็นรายข้อ หากไม่มีผู้เสนอแปรญัตติ ให้คงตามร่างเดิม 

  วาระท่ี 3 พิจารณาให้ความเห็นชอบการตราเป็นข้อบัญญัติต าบล 
พิจารณาติดต่อกัน 3 วาระในวันเดียวกันได้ ในกรณีดังนี้ 
  1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้เสนอขอให้พิจารณาในร่างข้อบัญญัติ

ต าบลนั้น ติดต่อกันทั้ง 3 วาระ 
  2) สมาชิกสภาฯ จ านวน 1 ใน 3 ของสมาชิกสภาทั้งหมด เป็นผู้ เสนอขอให้

พิจารณาในร่างข้อบัญญัติต าบลนั้น ติดต่อกันทั้ง 3 วาระ 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอสอบถามที่ประชุมสภาฯ ว่าในวันนี้จะเสนอให้พิจารณาข้อบัญญัติต าบล  

3 วาระรวด หรือแค่พิจารณารับหลักการในวาระที่ 1 เพียงวาระเดียว 
มติที่ประชุม มีมติให้พิจารณา พร้อมกันทั้ง  3 วาระ 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงในรายละเอียดของข้อบัญญัติต าบล เรื่อง ข้อบัญญัติ

ต าบลบ้านแดง เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2566   

นายจักรกฤษ  ทวีโชติ  หัวหน้าส านักปลัด บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
     บ้านแดง เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2566 หลักการ  พระราชบัญญัติสภา    
               ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.  
    2562 มาตรา 71 ประกอบพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่ 
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
      ได้ให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติเพ่ือปฏิบัติการตามหน้าที่ขององค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ จัดท าบริการสาธารณะเพ่ือสนองต่อความ 
    ต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น เหตุผล เพ่ือป้องกันและควบคุมมลพิษ 
    ทางอากาศซึ่งเกิดจากการเผา อันได้แก่กลุ่มควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กจนเป็นอันตราย 
    แก่ประชาชนโดยเฉพาะ เด็กและผู้สูงอายุ ประกอบกับในช่วงหน้าร้อนจะมีสภาพอากาศ 
    แห้งแล้งมีความชื้นต่ ามักเกิดไฟป่าขึ้นในบริเวณป่า อีกท้ังมีการเผาวัสดุเหลือใช้ตาม 
    ครัวเรือนตลอดจนในกระบวนการทางการเกษตร เพื่อให้มีการควบคุมควันไฟและฝุ่น 
    ละอองจากการเผาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึง 
    มีความจ าเป็นต้องตราข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2566 โดยที่เป็น 
    การสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง ว่าด้วยการควบคุม การเผาในที่ 
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       โล่งอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 67 (4) (7) และมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ 
    สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 
     สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ประกอบมาตรา 16 (29)  
     (30) และมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27มาตรา 28 และ 
    มาตรา 63  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  องค์การบริหารส่วนต าบล 
    บ้านแดง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง จึงตราข้อบัญญัติไว้  
     ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า "ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง เรื่อง  
    การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ. 2566" ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การ 
     บริหารส่วนต าบลบ้านแดง ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและค าสั่งอ่ืนๆ  
       ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้  "การเผา"    
     หมายความว่า การจุดไฟเผาขยะมูลฝอย หญ้า ต้นไม้ เศษวัสดุจากพืช หรือเศษ อ่ืนใด  
     อันเป็นเหตุให้เกิดมลพิษ ควัน ความร้อน สิ่งมีพิษ ฝุ่นละออง เขม่า หรือเถ้า และ  
       สารพิษอ่ืนๆจากการเผาไหม้ จนเป็นเหตุให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือภาวะที่ 
              เป็นพิษอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ยกเว้นการเผาในห้วงเวลาและขอบเขต 
              พ้ืนที่ตามประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่องก าหนดเขตควบคุมการเผาและการบริหารจัดการ 
              เชื้อเพลิง"ที่หรือทางสาธารณะ" หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ  
         ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้"ป่า" หมายความว่า ที่ดินที่ยังมิได้มีบุคคล 
    ได้มาตามกฎหมายที่ดิน"เจ้าพนักงานท้องถิ่น" หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วน 
    ต าบลบ้านแดง"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็น 
    พนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อบัญญัตินี้ ข้อ 5 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มี 
    อ านาจ ดังนี้(1) โฆษณาให้ประชาชนได้ทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติ  
    (2) สอดส่องและกวดขันไม่ให้มีการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้โดยเคร่งครัด (3) ตักเตือนผู้กระท าผิด 
    หรือสั่งให้ผู้กระท าผิด แก้ไข หรือขจัดสภาพอันอาจก่อให้เกิด เพลิงไหม้ สภาพรกรุงรังหรือ 
    ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไป (4) รายงานการกระท าความผิดของผู้กระท า 
    ความผิดซึ่งไม่เชื่อฟัง เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการปรับตามข้อบัญญัตินี้ ข้อ 6 ห้าม 
    มีให้ผู้ใดเผาขยะมูลฝอย หญ้า พืชไร่ พืชสวน ตอชังข้าวหรือสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการเผาใน 
     ที่ดินของตนหรือในที่ทางสาธารณะหรือป่า ในประการที่ท าให้เกิดควัน หรือฝุ่นละอองอัน 
      เป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้อ่ืน  ข้อ 7 หากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินไม่ปฏิบัติตาม 
     ค าแนะน า เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจจัดการตามความจ าเป็น เพ่ือ 
    ป้องกันมิให้มีการเผา การป้องกันการลุกลามของไฟหรือด าเนินใด ๆ กับสภาพพ้ืนที่เสี่ยงต่อ 
     การเกิดไฟไหม้ เช่น การท าแนวกันไฟ การตัดถาง การรื้อถอน เจ้าของ หรือผู้ครอบครอง 
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     สถานที่นั้นต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายส าหรับการนั้น  ข้อ 8 ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของ 
     เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าพนักงานหน้าที่ตามข้อ 5 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพัน 
     บาท หรือตามอ านาจที่กฎหมายบัญญัติให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้เท่าท่ีไม่ขัด 
     หรือแย้งกับกฎหมายอ่ืน   ข้อ 9 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าพนักงนท้องถิ่นหรือ 
     พนักงานเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 5 หรือ ฝ่าฝืนข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 
      หนึ่งพันบาท หรือตามอ านาจที่กฎหมายบัญญัติให้อ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้ 
     เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่น ข้อ10ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและ 
    ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ ข้อ 11 ให้เจ้าพนักงาน 
      ท้องถิ่นมีอ านาจในการพิจารณายกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามจ าเป็นและความ 
     เหมาะสมของพ้ืนที ่ข้อ 12 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดงรักษาการตาม 
         ข้อบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ให้ที่ประชุมร่วมกันอภิปราย ก่อนที่จะลงมติรับหลักการในวาระท่ี 1 

นายค าบอ่  บัวผัน ส.อบต.หมู่ที่ 5 การควบคุมการเผาในที่โล่ง เห็นด้วยเพราะเป็นปัญหาระดับประเทศ จะปรับ 
     หรือไม่ปรับก็มีผลกระทบกับพ่ีน้องบ้านเรา วิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวนาก็จะลงนาก็จะมี 
     การเผาเพ่ือปรับสภาพพ้ืนที่ ถ้าเราตั้งข้อบัญญัติที่รุนแรงจนเกินไป จะมีผลกระทบ เราน่าจะ 
     ก าหนดพอเป็นการตักเตือน ถ้าเราไม่ตั้งข้อบัญญัติฯ ไว้ชาวบ้านก็จะท าตามใจเกินไป  
นายธนพล ซ่วมเชียง  ส.อบต. หมู่ที่ 13 การก าหนดค่าปรับ การว่ากล่าวตักเตือน เราก็ควรจะก าหนดไว้ แต่ไม่ต้อง 
       รุนแรงเกินไป  
นายพรพิบูลย์  บุญภา ส.อบต.หมู่ที่ 10 มีข้อเสนอว่า ก าหนด 1,000 บาท แพงเกินไป ผมก็เป็นเกษตรกร 
                ควรก าหนดน้อยลง 
นายค าดี  บุญพา  รองประธานสภาฯ การเผาขยะเป็นเหตุให้เกิดมลพิษ จะเป็นภัยต่อหมู่บ้าน  ในฐานะเราเป็น 
      ผู้น า คนที่เผาริมถนนควรจับหรือไม่ เราควรพิจารณา 
นายประสิทธิ์  อึงสกาว   ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ (ไม่มี) จะขอลงมติว่าจะรับ 
     หลักการในวาระที่ 1 ของร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2566  
     หรือไม่ 
นายธนพล ซ่วมเชียง  ส.อบต. หมู่ที่ 13 ยืนยันตามร่างเดิม  
มติที่ประชุม  มีมติรับหลักการของร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2566 
      ในวาระท่ี 1 จ านวน 11 คน งดออกเสียง จ านวน 2 คน ลา 2 คน  
      จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด 15 คน 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ในวาระท่ี 2 ที่ประชุมมีมติก าหนดให้สมาชิกสภาฯ เป็นคณะกรรมการแปร 
     ญัตติเต็มสภา และให้ประธานสภาฯ เปน็ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ จึงขอสอบถามว่า 
     มีผู้ใดจะเสนอค าแปรญัตติหรือไม่ 
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มติที่ประชุม           ไม่มีผู้ใดเสนอค าแปรญัตติ และมีมติเห็นชอบยืนตามร่างเดิมข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การ 
                               ควบคุมการเผาในที่โล่ง พ.ศ.2566   ในวาระท่ี 2  
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ ในวาระท่ี 3 สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่อง  
     การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร พ.ศ. 2565  ตราเป็นข้อบัญญัติต าบล 
มตทิี่ประชุม            มีมติเห็นชอบให้ร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบ าบัดน้ าเสียในอาคาร  
    พ.ศ. 2565  ตราเป็นข้อบัญญัติต าบล จ านวน 13 เสียง งดออกเสียง จ านวน 1 เสียง  
                  ลา 1 เสียง  จากสมาชิกสภาฯ ทั้งหมด จ านวน 15 คน 

ระเบียบวาระท่ี  4     เรื่องอ่ืน ๆ  
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯท่านใดจะสอบถามในเรื่องอ่ืนๆหรือไม่  
นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร์ นายกอบต.บ้านแดง เชิญสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน 

พระราชทานเพลิงศพพระครูชัยวัฒนาภิรักษ์ (หลวงปู่หนู) ณ วัดบ้านไชยวาน 
เวลา 13.00 เป็นต้นไป 

นายสวาท  เชี่ยวชาญ  ส.อบต.หมู่ที่ 15 สอบถามความคืบหน้าโครงการจ่ายขาดเงินสะสม รางระบายน้ า 
ของหมู่ที่ 15 งบประมาณตามข้อบัญญัติ  โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ที่ชาวบ้าน  
จ านวน 4 ครัวเรือนได้รับความเดือดร้อนที่ขอให้ผู้บริหารแก้ไขปัญหาในจุดนี้ การตรวจงาน 
โครงการควรแจ้งส.อบต.ในหมู่บ้าน ผู้รับเหมาไม่รู้จักส.อบต.เวลาบอกให้แก้ไขแก้งาน หรือ
เห็นว่าไม่ถูกต้อง ผู้รับเหมาไม่รับฟังข้อเสนอแนะ  ได้ลงพ้ืนที่ดูการท างานของเจ้าหน้าที่และ
เตาเผาขยะ จ านวน 2 เตา แต่ขยะยังมีปริมาณเยอะ มีการตรวจสอบการท างานหรือไม่  
สมาชิกทุกท่านต้องไปดูด้วย บริเวณข้างหลังเตาก็เต็มไปด้วยขยะ โครงการจัดซื้อรถแม็คโคร
ด าเนินการถึงขั้นตอนไหน 

นางสาวปิยวรรณ มีชัยมาตร์ นายก อบต.บ้านแดง ฝากเจ้าหน้าที่แจ้งสมาชิกสภาฯ ทุกครั้งที่ลงมือท างาน โครงการต่างๆ 
ก็เริ่มลงมือท างาน ฝากผอ.กองช่างด้วย เรื่องบ่อขยะ หยุดสงกรานต์หลายวันท าให้ปริมาณ
ขยะเพ่ิมข้ึน ก็ได้ก าชับเจ้าหน้าให้ท างานตั้งใจท างาน ขยะแห้งก็ไม่มีปัญหา ถ้าขยะเปียกก็ต้อง
ตากให้แห้งก่อน ขอชื่นชมที่สมาชิกฯ ที่ช่วยกันไปดูเตาเผาขยะ เรื่องการซื้อรถแม็คโคร ให้
เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงให้สมาชิกฯ เข้าใจ 

นางสาวสุพัตรา  มั่งมูล   นักวิชาการเงินและบัญชี  ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรถแม็คโครเรียบร้อยแล้ว มีห้างที่ล าดับที่ 2 
ส่งหนังสืออุทธรณ์มา และได้ตอบข้ออุทธรณ์ไปแล้ว ตอนนี้รอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
จะตอบหนังสือกลับมา ภายใน 30 วัน ถึงจะสามารถเรียกผู้รับจ้างมาท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
ได้ 

นายธนพล ซ่วมเชียง  ส.อบต. หมู่ที่ 13 ขอติดตามความคืบหน้าโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2565  
ฝากเรื่องน้ าที่ขังหน้าโรงพยาบาลพิบูลย์รักษ์ 

นายพรพิบูลย์ บุญภา ส.อบต.หมู่ที่ 10 อยากให้ตั้งงบประมาณโครงการบุญบั้งไฟไว้ทุกปีเพ่ือสืบสานงานประเพณี 
นายประสิทธิ์  อึงสะกาว ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ (ไม่มี) หากไม่มีผู้ใด 
       เสนอเรื่องอ่ืนอีก ขอขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุม 
        เป็นอย่างดี  



                                                         -11- 
 
 
 
ปิดประชุมเวลา 14.30 น. 

 
 

        วัลลภ   จ าปาศักดิ์ 
     (นายวัลลภ   จ าปาศักดิ์)    

                 เลขานุการสภา/ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 

 

- คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
                                                          บุญปัน   ประทัยบุตร 

  (นายบุญปัน   ประทัยบุตร)    
     ส.อบต.หมู่ที่ 4 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

               สวาท  เชี่ยวชาญ 

                                                         (นายสวาท  เชี่ยวชาญ)    
 ส.อบต.หมู่ที่ 15 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 

 
      
                                                            ค าบ่อ   บัวผัน 

    (นายค าบ่อ   บัวผัน)    
 ส.อบต.หมู่ที่ 5 กรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
 

 
- ผู้รับรองรายงานการประชุม 

 
 

        ประสิทธิ์  อึงสะกาว 
             (นายประสิทธิ์  อึงสะกาว) 
            ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง 

        ผู้รับรองรายงานการประชุม 


